

Số: /SKHĐT-TH

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2021

V/v trình dự thảo Quyết định
về việc ban hành Kế hoạch
liên kết phát triển Vùng
KTTĐ miền Trung giai đoạn
2021-2025

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung nhiệm kỳ 2021-2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh một số nội dung như sau:

I. Quá trình triển khai xây dựng Kế hoạch liên kết phát triển Vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2021-2025

Ngày 09/3/2021, tại Công văn số 428/SKHĐT-TH, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Công số 1068/UBND-TH ngày 16/3/2021 gửi UBND các tỉnh trong Vùng KTTĐ miền Trung là: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định và thành phố Đà Nẵng đề nghị tham gia đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện liên kết vùng trong giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở nội dung đề xuất của các tỉnh trong Vùng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, xây dựng thành dự thảo Kế hoạch liên kết phát triển Vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Đồng thời với mong muốn Kế hoạch ban hành đạt chất lượng, có tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 2564/UBND-TH ngày 07/6/2021 đề nghị UBND các tỉnh trong Vùng tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch để hoàn chỉnh trước khi ban hành chính thức. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các địa phương trong Vùng và kính báo cáo UBND tỉnh một số nội dung như sau:

1. Giải trình, tiếp thu ý kiến của các địa phương

Các địa phương trong Vùng cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch liên kết phát triển Vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2021-2025¹. Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung một số nội dung như sau:

a) Đối với kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam:

¹ Cụ thể: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 6362/UBND-TH ngày 20/7/2021), UBND thành phố Đà Nẵng (Công văn số 3722/UBND-SKHĐT ngày 17/6/2021), UBND tỉnh Quảng Nam (Công văn số 3751/UBND-TH ngày 23/6/2021) và UBND tỉnh Bình Định (Công văn số 3718/UBND-TH ngày 24/6/2021)

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình, tiếp thu
<p>1. Danh mục các hoạt động, đề án và chuyên đề thực hiện liên kết vùng giai đoạn 2021-2025 tại Phụ lục 1, đề nghị bổ sung 02 hoạt động tại Mục 1 (trong nhiệm vụ giải pháp nêu nhưng chưa đưa vào danh mục thực hiện), gồm: Tổ chức Festival Du lịch biển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung định kỳ 02 năm/lần vào năm 2022 và năm 2024; Tổ chức Ngày hội Du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung định kỳ 02 năm/lần vào năm 2023 và năm 2025.</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu nội dung này và sẽ bổ sung vào Phụ lục 1.</p>
<p>2. Bổ sung tại Phụ lục số 2, dự án đầu tư sân bay Chu Lai thành Trung tâm công nghiệp - dịch vụ hàng không trọng điểm Quốc gia để khai thác tối đa lợi thế vị trí và diện tích của sân bay Chu Lai, giai đoạn 2021-2025, cơ quan chủ trì Bộ Giao thông vận tải, cơ quan phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam, cấp phê duyệt Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh cụm từ “cửa khẩu Nam Giang - Sê Koong” thành “cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc”, “Sân bay Chu Lai” thành “Cảng hàng không Chu Lai”.</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu nội dung này, sẽ bổ sung vào Phụ lục 2 và điều chỉnh các cụm từ trong Kế hoạch.</p>
<p>3. Xem xét bổ sung nội dung “Tích hợp liên kết về nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng: Tổ chức liên kết trong nghiên cứu các vấn đề có tính chất chung của vùng, như nghiên cứu về khoa học tự nhiên, bảo vệ môi trường; các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Liên kết trong xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như liên kết phát triển sản phẩm, liên kết tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng, liên kết trong đào tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo,.....”.</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu nội dung này và sẽ bổ sung vào Kế hoạch.</p>
<p>4. Lựa chọn những hoạt động đề án và chuyên đề phù hợp, đánh giá được thực trạng cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2025 để đưa vào kế hoạch thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực phù hợp trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 lâu dài.</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy các nội dung này đã được các địa phương đánh giá, lập đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 và được tổng hợp trong các mục tiêu, nội dung và định hướng giải pháp thực hiện liên kết vùng giai đoạn 2021-2025 trong Kế hoạch, do đó sẽ không bổ sung đề các nghị này.</p>
<p>5. Xây dựng chương trình diễn đàn phải tập trung vào những thế mạnh của các tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ thương mại, Logistic và thu hút đầu tư...</p>	
<p>6. Về phát triển hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2025 cần tập trung huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa các trung tâm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế, các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; các địa phương ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án trọng</p>	

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình, tiếp thu
điểm về giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng điện, thủy lợi, cấp thoát nước, các thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.	

b) Đối với kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định:

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình, tiếp thu
<p>1. Theo nội dung tại Điểm a, Khoản 2, Mục III của dự thảo Kế hoạch: “- Liên kết xây dựng quy hoạch ngành, địa phương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, tính liên kết đặc thù của Vùng; đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện cơ chế điều phối hoạt động Vùng KTTĐ miền Trung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”.</p> <p>- Kiến nghị sửa thành: “- Liên kết, phối hợp trong việc lập quy hoạch Vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp tỉnh các địa phương thuộc Vùng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhằm ưu tiên phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và nguồn lực thực hiện.”.</p>	<p>Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy quy hoạch Vùng KTTĐ không được quy định trong Luật Quy hoạch năm 2017. Sở tiếp thu và điều chỉnh phù hợp như sau: “- <i>Liên kết xây dựng quy hoạch ngành, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa phương và nguồn lực thực hiện, tính liên kết đặc thù của Vùng.</i>”.</p>
<p>2. Theo nội dung tại Điểm a, Khoản 2, Mục III của dự thảo Kế hoạch: “- Đề xuất các cơ chế, chính sách chung cho cả vùng để khai thác, phát huy các lợi thế về chủ trương, nghị quyết, văn bản, các chỉ đạo của Trung ương đối với toàn vùng và từng địa phương của Vùng.”.</p> <p>- Kiến nghị sửa thành: “- Đề xuất cơ chế quản lý, điều phối Vùng, các chương trình dự án trọng điểm của Vùng theo hướng xác định vai trò chỉ đạo và phân công cụ thể, trách nhiệm của từng địa phương thuộc Vùng; trên cơ sở của việc lập quy hoạch và cơ chế quản lý, cần có những điều chỉnh, bổ sung nội dung về giải pháp, nhiệm vụ cụ thể và dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch cho phù hợp.”.</p>	<p>1. Đối với nội dung: “Đề xuất cơ chế quản lý, điều phối Vùng”, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy Hội đồng Vùng KTTĐ miền Trung đã có đề xuất tại Báo cáo số 149/BC-HĐV 23/10/2020 kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, điều phối Vùng giai đoạn</p>

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình, tiếp thu
	<p>2021-2025. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định.</p> <p>2. Đối với nội dung: “, các chương trình dự án trọng điểm của Vùng theo hướng xác định vai trò chỉ đạo và phân công cụ thể, trách nhiệm của từng địa phương thuộc Vùng...”, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy các nội dung này đã được các địa phương đánh giá, lập đề xuất cho giai đoạn 2021-2025, trong đó đã xác định vai trò chỉ đạo và phân công cụ thể, trách nhiệm của từng địa phương thuộc Vùng và được tổng hợp trong các mục tiêu, nội dung và định hướng giải pháp thực hiện liên kết vùng giai đoạn 2021-2025 trong Kế hoạch.</p> <p>Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ giữ nguyên nội dung như dự thảo.</p>

c) Một số nội dung khác

Tại Phụ lục 1, dự thảo Kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất 02 nhiệm vụ đề UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, như sau: (1) Hội thảo phát triển kinh tế miền núi gắn với giảm nghèo bền vững khu vực miền Trung - Tây nguyên; thực trạng và giải pháp; (2) Hội thảo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thích ứng thiên tai, biến đổi khí hậu trong phát triển nông nghiệp khu vực duyên hải miền Trung. Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy 02 nội dung này thực hiện trong năm 2021 và năm 2022 thuộc nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Vùng của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời các hội thảo này cũng nhằm mục tiêu đề ra các giải pháp: tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách với vùng phát triển; đẩy mạnh việc liên kết

sản xuất trong vùng kinh tế trọng điểm, phù hợp với quản lý tài nguyên, thiên nhiên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu là phù hợp với mục tiêu, định hướng liên kết phát triển vùng. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh thống nhất chủ trì thực hiện nội dung này.

Mặt khác, để xây dựng Kế hoạch đảm bảo tính chất của mục tiêu liên kết vùng và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện liên kết trong giai đoạn 2021-2025 của Vùng KTTĐ miền Trung, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, lựa chọn một số các Hoạt động, Đề án và Chuyên đề tại Phụ lục 1 và các công trình, dự án tại Phụ lục 2 thể hiện rõ tính liên kết vùng, kết nối nhiều địa phương và có tính lan tỏa cao, góp phần thúc đẩy phát triển liên kết, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong Vùng KTTĐ miền Trung.

II. Ban hành Kế hoạch liên kết Vùng

Giai đoạn 2015-2020, để triển khai thực hiện liên kết phát triển Vùng KTTĐ miền Trung, Chủ tịch Hội đồng Vùng đã chủ trì tổ chức phiên họp Hội đồng Vùng KTTĐ miền Trung vào tháng 8/2016 để các Thành viên cùng bàn bạc, thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐV ngày 16/9/2016. Tuy nhiên, hiện nay các quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Hội đồng Vùng và việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Vùng đã hết giai đoạn thực hiện.

Trước mắt, để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐ miền Trung nhiệm kỳ 2021-2022; của Hội đồng Vùng KTTĐ miền Trung trong giai đoạn 2021-2025 và trên cơ sở ý kiến của UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định và thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình, tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về việc ban hành Kế hoạch liên kết phát triển Vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2021-2025. Kính trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét ban hành Kế hoạch với nội dung theo dự thảo đính kèm, trong đó kết cấu cơ bản gồm:

I. TÍNH CẤP THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý
2. Kết quả thực hiện liên kết phát triển Vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2016-2020
3. Tính cấp thiết ban hành kế hoạch

II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích
2. Yêu cầu

III. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG LIÊN KẾT VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu liên kết
2. Nội dung liên kết

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN LIÊN KẾT VÙNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Nhiệm vụ chủ yếu thực hiện liên kết vùng giai đoạn 2021-2025. Trong đó:

- **Phụ lục số 1:** Các tỉnh trong Vùng KTTĐ miền Trung đề xuất 14 nội dung gồm các Hoạt động, Đề án và Chuyên đề, cụ thể: 04 Hoạt động; 02 Đề án và 08 Chuyên đề (*trong đó: Hội nghị 06; Hội thảo 02*).

- **Phụ lục số 2:** Các tỉnh trong Vùng KTTĐ miền Trung đề xuất 14 công trình, dự án, gồm có: Hạ tầng giao thông 10 đề xuất; Logistics 02 đề xuất; Hạ tầng du lịch 01 đề xuất; Hạ tầng công nghiệp có 01 đề xuất.

2. Một số định hướng giải pháp thực hiện liên kết vùng trong giai đoạn 2021-2025

3. Kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương có các cơ chế, giải pháp hỗ trợ, tạo sự liên kết trong phát triển Vùng KTTĐ miền Trung

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trường hợp, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mô hình, cơ chế điều phối hoạt động của Vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2021-2025 có những quy định khác biệt về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Vùng, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức phiên họp của Hội đồng Vùng vào thời điểm thích hợp để rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGĐ Sở;
- Lưu VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Ái